



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
25 มิถุนายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. ฉีดวัคซีนโควิด-หัด-ไขหวัดใหญ่ ในเรือนจำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, thailandplus, thereporter, prd., thejournalistclub)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ปัจจุบันดีขึ้น มีผู้ได้รับวัคซีนไปแล้วมากกว่า 147 ล้านโดส โดยรวมเป็นที่น่าพอใจ มีเพียงกลุ่มเสี่ยง 608 ที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด รวมถึงกรมควบคุมโรคและกรมราชทัณฑ์ ได้ร่วมมือกันยกระดับภูมิคุ้มกันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในเรือนจำและทัณฑสถาน โดยกรมควบคุมโรค จัดส่งวัคซีนโควิด 19 วัคซีนหัดและหัดเยอรมัน วัคซีนไขหวัดใหญ่ให้กับ รพ.แม่ข่าย เพื่อเร่งบริการฉีดให้กับบุคลากรและต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศเพื่อลดอาการป่วยหนักและเสียชีวิต พร้อมชื่นชมกรมราชทัณฑ์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีสามารถบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานที่ สธ. กำหนด

2. สเปรย์ฟ้าทะลายโจรลดอาการลงโควิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus)

- ญ.ผกากรอง ขวัญข้าว ผู้ช่วย ผอ.ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 20 จะมีการให้ความรู้การดูแลตนเองสำหรับผู้ที่อาจมีอาการลงโควิด เช่น ไอ สามารถใช้สเปรย์ฟ้าทะลายโจร หรือกัญชาสเปรย์ได้ วิจัยพบอาการเจ็บคอ และกลิ่นลำบากหายเร็วกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับยาพ่นคอสมุนไพรจากต่างประเทศ โดยฉีดพ่นครั้งละ 2 ปี้ม วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน อาการก็จะเริ่มดีขึ้นหรือจิบขามะขามป้อมอุ่น ๆ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันได้

3. ไม่มีหลักฐานโควิดเพาะจากแลบจีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, กท.ธุรกิจ, TNN, mco)

- สำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐ ระบุในรายงานที่ถูกปลดจากชั้นความลับว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุนข้ออ้างเมื่อไม่นานมานี้เรื่องนักวิจัย 3 คน ของห้องแลบเมืองอู่ฮั่นติดโควิด 19 เป็นกลุ่มแรก ๆ และอาจเป็นผู้สร้างไวรัสขึ้นมา แต่มีข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองในชุมชน ว่า นักวิจัยบางรายได้ทำพันธุวิศวกรรมกับเชื้อไวรัสที่คล้ายกับเชื้อโควิด ซึ่งหน่วยงานข่าวกรองเกือบทั้งหมดประเมินว่า เชื้อไวรัสโรคโควิด 19 ไม่ได้เกิดจากพันธุวิศวกรรมและไม่ได้ถูกปรับแต่งในห้องแลบ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

ภารกิจหัวใจติดปีก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. นำ นพ.พัชร อ่องจรีต แพทย์ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก รพ.จุฬาลงกรณ์ และทีมแพทย์ เดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพฯ เมื่อเวลา 07.00 น. ไปยัง จ.ขอนแก่น เพื่อผ่าตัดรับอวัยวะนำมามอบให้กับผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่าย ช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง

สร. - ภาคีเครือข่าย จัดตั้งหน่วยบริการ 4 สหาย

สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, mco, thereporter, prd., acnews)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และองค์กรการกุศล จัดตั้งหน่วยบริการ 4 สหาย ให้บริการคัดกรอง บำบัด ฟันฟูผู้ติดยาเสพติด 14,033 แห่งทั่วประเทศ มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษาแล้ว 182,721 ราย พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านจิตเวชกว่า 5 หมื่นคน รองรับบริการให้บริการ และครอบครัว คนใกล้ชิดสังเกต 5 สัญญาณเตือนผู้ป่วยจิตเวช ได้แก่ นอนไม่หลับ เดินไปมา พูดคนเดียว หงุดหงิดฉุนเฉียว และหวาดระแวง หากพบโทรแจ้งสายด่วน 191 หรือ 1669 เพื่อนำเข้าสู่ระบบดูแลรักษาต่อไป

ส่งเสริมสวดมนต์ก่อนเริ่มงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด เว็บไซต์ ข่าวสด

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. นำบุคลากร สธ. ร่วมสวดมนต์เจริญสมาธิ พร้อมกล่าวว่า ได้สนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดฯ ดำเนินชีวิตตามนโยบายสร้างสุขภาพวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจ พอเพียง โดยใช้หลัก 3ส.3อ.1น. ได้แก่ สวดมนต์ สมาธิ สนทนาธรรม อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ และนาฬิกาชีวิต โดยจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญภาวนา ให้กับบุคลากร สธ. ส่วนกลาง ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30-09.30 น. (ก่อนเริ่มทำงาน) ณ สป.สธ.

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรมวิทย์ฯ มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 และบรรยายพิเศษ เรื่อง วิทยาศาสตร์การแพทย์บนการพัฒนาาระบบสุขภาพประเทศ พร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น จำนวน 17 ผลงาน จาก 213 ผลงาน</p>	-
<p>โรคไข้วัดช้อยงลาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- รพ.ราชวิถี เตือนระวังโรคโรคชุกุนงยา (Chikungunya) หรือโรคไข้วัดช้อยงลาย พบได้ในทุกกลุ่มอายุ รวมทั้งเด็กเล็ก อาการคล้ายกับโรคไข้เลือดออกแต่ไม่รุนแรงเท่า และไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต แต่ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปวดข้อเรื้อรังต่อเนื่อง สำหรับรายที่รุนแรงอาจพบเกล็ดเลือดต่ำและช็อกได้ ไม่มีการรักษาที่จำเพาะเจาะจง เป็นการรักษาตามอาการ วิธีการป้องกันที่ดีที่สุด คือ ไม่ให้ยุงกัด</p>	-
<p>จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อกองทุนบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, isaranews, hfocus, thecoverage)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ประธานอนุกรรมการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ สปสช. เผย ในวันที่ 30 มิ.ย. 2566 นี้ สปสช. ได้เตรียมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไป ระดับประเทศ ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ผ่านเว็บไซต์ของ สปสช. โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธาน โดยประเด็นความเห็นหลัก คือ สิทธิประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค และข้อเสนอแนะการเข้าถึงบริการถ้วนหน้า เร่งสร้างสุขภาพที่ดีให้ประชาชน รวมถึงประเด็นข้อบังคับ 8 ด้าน เร่งรวบรวมความเห็นจาก 13 เขตพื้นที่ ช่องทางออนไลน์ และบูรณาการงานประจำ คัดกรองสรุปพร้อมนำเสนอข้อเสนอ สปสช. ดำเนินการต่อไป</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สำนักอนามัยผู้สูงอายุ เผยกรณีมีการแชร์ข้อมูลเรื่อง คนชรากินปาท่องโก๋ที่ใส่แอมโมเนียมไบคาร์บอเนต ทำให้ไตทำงานหนัก เป็นข้อมูลเท็จ เพราะแอมโมเนียมไบคาร์บอเนตไม่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบ จึงไม่ส่งผลต่อการทำงานของไต</p>	-
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขฯ เผย ขณะนี้ พบ อบจ. ที่ยังรับโอนไม่ครบ 100% ได้มีการขอรับเพิ่มอีกในปี 2567 ยอดรวม รพ.สต. ที่ประสงค์ถ่ายโอนปี 2567 มี 1,236 แห่ง และมีบุคลากรประมาณ 3 พันกว่าคน ส่วนกรณีการถ่ายโอนมีผลกระทบภาระงานรพ.ใหญ่ อย่าง รพช. รพศ. รพท. มากขึ้นจริงหรือไม่ นั้น มั่นใจว่าไม่กระทบ แต่เป็นการแบ่งเบาภาระหมดด้วยซ้ำ</p>	-
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า (ECST) ได้ WHO FCTC หลังยกย่องไทยมีความก้าวหน้าและเป็นประเทศชั้นนำในการควบคุมยาสูบ ระบุเข้มงวดกับบุหรี่มวน แต่ปล่อยบุหรี่ปลอม-ยาเส้นดิบโตก้าวกระโดด และการแบนบุหรี่ไฟฟ้าทำให้ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าโตขึ้นเพิ่มขึ้น บังคับใช้ไม่ได้จริง ป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ได้ ที่ผ่านมามีไทยจะใช้มาตรการควบคุมบุหรี่เข้มงวดตามแนวทาง WHO FCTC มากกว่าหลายประเทศทั่วโลก แต่จำนวนผู้สูบบุหรี่กลับไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เพราะรัฐปิดกั้นผู้สูบบุหรี่จากทางเลือกที่อันตรายน้อยกว่า</p>	-
<p>หมอจบใหม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, ch7, ch3plus)</p> <p>- พล.อ.ท. นพ. อิศพรพ คณະเจริณ เลขาธิการแพทยสภา โพสต์ อาลัยน้องหมอมีน อินเทิร์น1..23วัน ซึ่งเสียชีวิตจากประสบอุบัติเหตุรถชน โดยพญ.ญานิศ สืบเชียง เป็นแพทย์จบใหม่ปี 2566 ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท จังหวัดราชบุรี เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งแพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.พหลฯ กาญจนบุรี เมื่อ 1 มิ.ย. 2566 กำหนดญาติพบกิจในวันที่ 29 มิ.ย.66</p>	-
<p>นักฉุกเฉินการแพทย์ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ line</p> <p>- นายบริชน อ่องแจ่ม หรือหมอตุน นักฉุกเฉินการแพทย์ รพ.เทพรัตนนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เสียชีวิตหลังประสบอุบัติเหตุรถชน เบื้องต้นอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หมึกกรอบทั่ว กทม.-ปริมณฑลปนเปื้อนฟอร์มาลิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight</p> <p>- มุลนิธิเพื่อผู้บริโภค สุ่มตรวจหมึกกรอบทั่ว กทม.-ปริมณฑล พบปนเปื้อนฟอร์มาลินถึง 57% โดยเฉพาะตัวอย่างที่สั่งซื้อจากร้านค้าออนไลน์ แนะนำวิธีลดความเสี่ยง ไม่ซื้อที่มีกลิ่นฉุน แสบจมูก แขน้ำหรือน้ำละลายต่างทับทิมเจือจาง นาน 5-10 นาที ล้างซ้ำให้สะอาด 2-3 ครั้งก่อนทาน</p>	-
<p>ยื่นชั้นสูตรลูกแอมไซยาไนด์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)</p> <p>- น.ส.ธันย์นิชา เอกสุวรรณวัฒน์ ทนายความประจำตัวของแอมไซยาไนด์ ยื่นหนังสือผู้การนิติเวช รพ.ตร. ให้ชั้นสูตรลูกแอม หลังแท้งเพราะครรภ์เป็นพิษในคุก ญาติไม่เชื่อเพราะท้อง 7 เดือนถือว่าครรภ์สมบูรณ์ คาดถูกบีบบังคับจิตใจ จากตำรวจ จนส่งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ ซึ่งเจ้าตัวเคยเล่าให้ฟังตอนไปเยี่ยม โดยเรือนจำแจ้งญาติภายหลังเกิดเหตุการณ์ 2-3 วัน</p>	-
<p>ไวรัสออส</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv, thebangkokinsight, xinhuathai)</p> <p>- สธ. ญี่ปุ่น พบผู้เสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหลังจากติดเชื้อไวรัสออส (Oz) จากเห็บกัดเป็นรายแรกของโลก ระบุไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศแต่มีโรคประจำตัว แนะนำประชาชนให้ปกป้องผิวหนัง หากอยู่ในพื้นที่ที่อาจสัมผัสสัมผัสเห็บเห็บแข็ง รวมถึงไม่พยายามเอาเห็บดังกล่าวออกด้วยตนเองหากถูกกัด ควรรีบไปพบแพทย์ทันที</p>	-